

สรุปมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า

วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธาน

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

ลำดับ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
๑.	<p>การดำเนินการตามแผนการเฝ้าระวัง</p> <p>พบว่าประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกยังมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า และยังคงควบคุมไม่ได้ ข้อมูลองค์การอนามัยโลก (WHO) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ พบผู้ป่วย (รวมทั้งสงสัย/น่าจะเป็น/ยืนยัน) สะสม ๖,๕๕๓ ราย เสียชีวิต ๓,๐๘๓ ราย ทั่วโลก และ WHO มีการระดมสรรพกำลังร่วมกันสกัดกั้นการระบาด</p> <p>๑.๑ สำนักระบาดวิทยาได้รายงานผู้เข้าข่ายสอบสวนโรครายที่ ๓ จากการลงพื้นที่พบว่า ไม่อยู่หรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจึงตัดออกจากระบบ</p> <p>๑.๒ การจัดตั้ง Core Group คณะทำงานหลัก (สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน, กรมการแพทย์, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย, สำนักบริหารการสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต) เพื่อศึกษาและเตรียมแนวทางการจัดเตรียมให้ความช่วยเหลือตามคำขอของ WHO</p>	กรมสุขภาพจิต สำนักบริหารการสาธารณสุข กรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน
๒	<p>การให้ความช่วยเหลือด้านการรักษา ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ตามการร้องขอขององค์การอนามัยโลก (WHO) เห็นควรให้แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีสำนักสาธารณสุขฉุกเฉินเป็นหลัก เพื่อประสานหน่วยงานภายในและภายนอก กระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานงานเอกชน องค์กรการกุศลต่างๆ ระดมความร่วมมือตามประเด็นที่ได้รับการร้องขอ</p>	สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน
๓	<p>ด้านการรักษาพยาบาล</p> <p>๓.๑ มีการปรับปรุง guideline การเก็บวัสดุส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ที่ถูกต้องเรียบร้อยและนำลงเผยแพร่ทาง website แล้ว</p> <p>๓.๒ การจัดห้องแยกสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (DRA) ซึ่งขณะนี้มีความพร้อม ๕ แห่งจาก ๒๖ แห่งนั้น ท่านปลัดสธ.มีข้อสั่งการ โดย ๒๑ แห่งที่เหลือต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และกำชับเร่งรัดดำเนินการจัดให้มีห้องปฏิบัติการ(DRA)ทุกเขตบริการสุขภาพ เขตละ ๑ แห่งในเบื้องต้น ขณะอยู่ระหว่างดำเนินการของแต่ละเขต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พิจารณากำหนดสถานที่ในแต่ละเขต สำหรับการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ</p>	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวอรุณี เป้าประจักษ์ ผู้สรุป
นพ.อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร ผู้ตรวจ



(นายวิชาญ เพ็งจันทร์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓๐ ก.ย. ๕๗